



นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ของกลุ่มบริษัทเด็มโก้

(Procurement Policy)



นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัท เติมโก้ (Procurement Policy)

กลุ่มบริษัท เติมโก้ให้ความสำคัญในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินการธุรกิจ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในกลุ่มบริษัท เติมโก้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน อันก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียผ่านการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นธรรม และตรวจสอบได้ และเพื่อแสดงเจตนารมณ์ของกลุ่มบริษัท เติมโก้ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบอย่างสิ้นเชิง จึงได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มบริษัท เติมโก้

คำนิยาม

เติมโก้	หมายถึง	บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัท เติมโก้	หมายถึง	บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน) (เติมโก้) บริษัท เติมโก้ เพาเวอร์ จำกัด (DP) บริษัท เติมโก้ เดอลาว จำกัด (DDL) และบริษัท เติมโก้ เอ็นเนอจี แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด (DEU)

นโยบาย

- จัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยต้องคำนึงถึงความต้องการ ความคุ้มค่า ราคา และคุณภาพ ของสินค้าและให้บริการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกลุ่มบริษัท เติมโก้ตลอดจนคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- จัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ไม่เอาเปรียบคู่ค้า ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน เปิดเผย และปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเป็นธรรม
- คัดเลือกผู้ขายและผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก สนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) เช่น สินค้าที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว เป็นต้น
- จัดซื้อจัดจ้างและบริหารจัดการคู่ค้าอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environment, Social, and Governance : ESG) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน



- (5) บุคลากรของกลุ่มบริษัทเด็มโก้ต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงหลักการ 3R (Reduce , Reuse, Recycle)
- (6) บุคลากรของกลุ่มบริษัทเด็มโก้จะต้องไม่เรียกรับ หรือรับ เสนอหรือให้ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด จากการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาทางธุรกิจ สิทธิประโยชน์ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือจริยธรรมที่ดี ทั้งนี้หากพบว่ามีกรณีการดำเนินการใด ๆ ที่ไม่โปร่งใสหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและสินบน สามารถแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางการร้องเรียนและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน (www.demco.co.th)

ผู้บริหารและพนักงานบริษัทในกลุ่มบริษัทเด็มโก้ทุกคนมีหน้าที่สนับสนุน ผลักดัน และปฏิบัติงานภายใต้นโยบายและกรอบการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทเด็มโก้ อย่างเคร่งครัด

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน

ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2565

นโยบายนี้ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 และได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565